
sþ. 285. Fyrirspurn [229. mál]
til sjávarútvegsráðherra um uppboð á fiskiskipum.

Frá Steingrími J. Sigfússyni og Margréti Frímannsdóttur.

1. Hefur sjávarútvegsráðherra í hyggju að gera einhverjar ráðstafanir til að koma í veg
fyrir nauðungaruppboð á þeim fiskiskipum sem skulda umfram veð?

2. Mun sjávarútvegsráðherra, ef til uppboða kemur, beita sér fyrir því að skip hverfi ekki
úr þeim byggðarlögum þar sem þau eru burðarásar atvinnulífs?

3. Hyggst sjávarútvegsráðherra grípa til aðgerða til lausnar á vanda þess fólks sem kann að
missa atvinnu sína af völdum rekstrarstöðvunar fyrirtækja í sjávarútvegi eða uppboða á
fiskiskipum á næstunni?


